

DM Tran

THẸ NÀO LÀ CHAY TẸ NH ĐÚNG NGHĨA

Trẻn Mẻ Duyẻt

"Hãy xẻ lòng đẻng xẻ áo" (Joel 2:13). Đây là lời tiên tri nói về tình thẻn chay tẻnh, nhẻng cũng đẻng cẻm tẻ sẻ các tín đẻ "lẻng khẻng", giẻ đẻ o "đẻ đẻ m" vào Thiên Đàng dùng đẻ tẻ bào chẻ a và cho mình lý do đẻ tránh viẻ c chay tẻnh. Đẻ u này có thẻ áp đẻng cẻ nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tôi có mẻt ngẻẻ i bẻn. Anh rẻt đẻ o đẻ c, sinh hoẻt chăm chẻ trong nhiẻ u hẻi đòan nhẻng không bao giẻ Ặn chay. Cẻ mẻi Mùa Chay về, đẻ c biẻt là Thẻ Tẻ Lẻ Tro và Thẻ Sáu Tuẻn Thánh theo luật Giáo Hẻi là 2 ngày tẻi thiẻ u phẻi Ặn chay và kiêng thẻt. Nhẻng kiêng thẻt thì anh kiêng, còn giẻ chay thì anh không giẻ. Anh viẻn lời Thánh Kinh "Hãy xẻ lòng đẻng xẻ áo" (Joel 2:13) đẻ tẻ bào chẻ a.

Không chẻ nhẻng tín đẻ "lẻng khẻng" giẻ đẻ o đẻ đẻ m cẻt nghĩa và áp đẻng lẻ luật về chay tẻnh mẻt cách "mẻo mẻ", mà ngay cẻ nhẻng bẻ c thẻ y đẻ y đẻ chân lý cũng nhiẻ u khi cẻt nghĩa "đẻ u đẻ o" về lẻ luật. Thí đẻ, hẻi còn đẻ hẻ c, khi đẻt về n đẻ Ặn chay, kiêng thẻt thì đẻ đẻ c nghe đẻ y rẻng nẻ u Ặn chiẻ c bánh có nhân thẻt trong ngày Ặn chay kiêng thẻt thì vô tẻi. Cẻ viẻ c Ặn vui về, lý do thẻt trong đẻ là "nhân bánh" chẻ không giẻi là thẻt. Thẻt làm nhân bánh và thẻt khác nhau chẻ nào hẻ trẻi?! Hoẻ c cũng có đẻng lẻi cho rẻng trong ngày chay tẻnh mà mình phẻi đẻ đẻ đẻ, tẻt qua hàng quán bên đẻng thì cẻ thẻt mà xẻi cũng không sao, vì đẻ là quán Ặn bên đẻng có gì Ặn nẻ y. Đẻ u này khiẻn ngẻẻ i viẻt nhẻ lẻi Mùa Chay năm 2019 khi hành hẻng Đẻt Thánh, phẻi đòan ghé Ặn trẻ a tẻi mẻt nhà hàng ẻ Rẻp. Ngoài nhẻng món khác nhẻ bẻ, olive, rau, quẻ, cẻ còn có món thẻt cẻ u. Mẻt sẻ lẻ khách "đẻ o đẻ c" xua tay, quay mẻt làm đẻ u thánh giá không Ặn thẻt vì hôm đẻ là ngày thẻ sáu. Còn cha linh hẻng sau khi cẻ u nguyẻn, ban phép lành rẻi hô to ai muẻn Ặn thẻt cẻ tẻ nhiên vì đây là mẻt nhà hàng ẻ Rẻp. Cha còn nói: "Cẻ Ặn tẻ nhiên, có tẻi cha chẻ u cho". Báo hẻi nhiẻ u bà, nhiẻ u cẻ "vẻng lẻi" cha Ặn thẻt nhẻng lẻi bẻi rẻi, cuẻi cùng thì lẻi xẻp hàng xin xẻng tẻi!

Vẻy câu hẻi mà nhiẻ u ngẻẻ i trong chúng ta - các Kitô hẻ u - muẻn biẻt là: "Thẻ nào mẻi là Ặn chay, kiêng thẻt đẻng về i ý cẻ a lẻ luật?"

Thịt ra, kiêng thịt hay ăn chay ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, họ có không "ăn thịt" trong toàn Mùa Chay đúng ra chỉ là "cái áo". Chỉ là hình thức bên ngoài. Là phụng vụ giúp tin cho các tín hữu có dịp hy sinh, kim hãm giác quan, dẹp dằn lòng vờ Chúa, và tìm kiếm cái ý nghĩa đích thực của Mùa Chay. Còn lối tinh thần chay thực sự là "tấm lòng", là đi u mà Thiên Chúa muốn ta phải chiêm niệm, niệm gì cùng với việc chay thực sự ngoài.

Bạn nghĩ sao?

Ngày Thứ Ba (Thứ Ba Bé) vừa qua bạn nhận một nhóm bạn bè nhau nhợt linh đình, chè chén say sưa tới 12 giờ khuya. Và hôm sau Thứ Tư Lễ Tro chính ngày ăn chay thì bạn lại nghĩ nhìn đồng hồ 12 tiếng rồi bắt đầu ăn uống, nhau nhợt tíu p?

Khi bạn "không ăn thịt", bạn nghĩ thay bằng tôm hùm, cua, ghẹ, nghêu, sò, ốc, hến, và bạn nghĩ thế thì bạn sẽ tin tưởng cho thịt? Trong thâm tâm bạn, chính bạn cũng biết mình đang đi món chay không phải kiêng thịt, vì bạn nghĩ món mà bạn chỉ ăn để tin, và ngon hơn thịt!

Giữ chay, kiêng thịt mà ngay trong ngày chay thực sự họ có trong Mùa Chay, bạn vẫn luôn luôn lo, gian dối trong mua bán; vẫn áp bức, chèn ép người khác làm công cho mình. Bạn vẫn đôi co, tranh chấp, chửi rủa, hành hung và vu khống cho người khác? Họ có bạn vẫn đàn dứ, ngoi tình, vẫn mang trong lòng sự thù oán, tức giận, và lại bác ái, và vẫn không tha cho kẻ đã xúc phạm đến bạn mà dù người ấy đã thành tâm ăn chay hối hận và xin lỗi bạn?

Nếu chay thực sự như trên, thì có nghĩa là bạn chỉ "xé áo", chứ chứ "xé lòng." Bạn chỉ nghĩ nghĩ gì để để dĩ nhiên là nghĩ mà trong lòng không hề muốn. Họ có bạn chỉ chay thực sự cho có lệ. Vậy, chay thực sự đúng nghĩa như thế phải là gì? Tiên tri Isaia đã nói thay Chúa về đi u mà Ngài muốn ta chay thực sự:

6 Cách ăn chay mà Ta ưa thích chứ không phải là thế này sao:

mở xiềng xích bần hàn, tháo gông cùm trói buồm,

trẻ tẻ do cho người bẻ áp bẻ c, đẻ p tan mẻ i gẻng cẻm?

7 Chẻng phẻ i là chia cẻ m cho người đỏi,

rẻ c vào nhà nhẻng người nghèo không nẻ i trú người ;

thẻ y ai mình trẻ n thì cho áo che thân,

không ngờ nhẻ mẻ t làm người trẻ c người anh em cẻ t nhẻ c...

9 Loẻ i khẻ i nẻ i người đẻ gẻng cẻm, cẻ chẻ đẻ doẻ và lẻ i nói hẻ i người.

(Isaia 58:6-7,9).

Tóm lẻ i, chay tẻ nhẻ đúng nghĩa:

-Là nhìn thẻ y Chúa Giêsu qua nhẻng anh chẻ em nghèo khẻ .

-Là mẻ rẻng vòng tay chia cẻ m, sẻ áo cho nhẻng người nghèo đỏi cùng khẻ .

-Là thăm hẻ i, giúp đẻ anh chẻ em đau yẻ u, tù đày.

-Là tiết độ và kìm hãm những ước muốn, đam mê bất chính.

-Là chăm sóc tình bất chính đã và đang làm đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân, gia đình của bạn.

-Là tiết chế và kìm hãm lời ăn tiếng nói không tục tằn, thô lỗ. Không xúc phạm đến danh giá và phẩm cách của người khác. Không làm chuyện gian. Không gian dối lừa dối người khác. Những bất tiết dùng lời lẽ bác ái, chân thành để nâng đỡ và khuyến khích lẫn nhau.

-Là mạnh mẽ xức trói buộc anh chị em mình. Tha thứ cho những kẻ làm khổ mình....

Chay thực đúng nghĩa, do đó, phải là một cảm nghiệm và chia sẻ thật lòng với những ai túng nghèo, đói khát và tinh thần cũng như vật chất trong môi trường và nếp sống hiện tại. Là, "Đến một buổi chiều qua vào trung tâm cuộc sống của chúng ta có nghĩa là cảm thấy những cảm động và với các vật thể của Chúa Kitô bắt đầu định hướng đến trong những nhân vật của chính tranh, trong các cuộc tấn công vào sự sống, tất cả sự sống của người cha sinh đấng sự sống của người già và các hình thức báo lỗi khác nhau. Các vật thể này cũng hướng đến trong các tham vọng môi trường, sự phân phối không đồng đều của cải trên Trái đất, buôn bán người dâm dục hình thức và lòng thèm khát lợi nhuận không kiểm soát, và là một hình thức thực sự sống." (Sách điệp Mùa Chay 2020 của Đức Phanxicô - Vũ Văn An chuyển ngữ)

"Hãy xé lòng, đừng xé áo." (Joel 2:13)

Mùa Chay 2020
